

พร  
13  
มีนาคม

สัปดาห์ที่ 4  
เทศกาลมหาพรต  
สดด 145:8-9, 13บว-  
14, 16-19  
ทำวัตรสัปดาห์ที่ 4

บทอ่านที่ 1

อสย 49:8-15

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ “ในเวลาแห่งความโปรดปราน เราจะตอบท่าน ในวันแห่งความรอดพ้น เราจะช่วยเหลือนท่าน เราจะปกป้องท่าน และให้ท่านเป็นพันธสัญญาของประชากร เพื่อให้แผ่นดินกลับเป็นเหมือนเดิม...

ท้องฟ้าเอ๋ย จงโห่ร้องด้วยความยินดี แผ่นดินเอ๋ย จงชื่นชมเถิด ภูเขาทั้งหลาย จงโห่ร้องด้วยความยินดี เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์ และทรงสงสารผู้มีความทุกข์ แต่ศิโยนพูดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงละทิ้งข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทรงลืมข้าพเจ้าเสียแล้ว” “หญิงคนหนึ่งจะลืมบุตรที่ยังกินนม และจะไม่สงสารบุตรที่เกิดจากครรภ์ของนางได้หรือ” แม้หญิงเหล่านี้จะลืมได้ เราจะไม่มีวันลืมเจ้าเลย”

พระวรสาร

ยน 5:17-30

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่า “พระบิดาของเราทรงทำงานอยู่เสมอ เรายังทำงานด้วยเช่นกัน” เพราะคำยืนยันนี้ ชาววยิวยิ่งพยายามจะฆ่าพระองค์ให้ได้...

พระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พระบุตรไม่ทำสิ่งใดตามใจของตน แต่ทำเฉพาะสิ่งที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเท่านั้น เพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำ พระบุตรก็ย่อมกระทำเช่นเดียวกัน เพราะพระบิดาทรงรักพระบุตร และทรงแสดงให้เห็นพระบุตรเห็นทุกสิ่งทั้งที่ทรงกระทำ และจะทรงแสดงให้พระบุตรเห็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก เพื่อให้ท่านทั้งหลายรู้สึกประหลาดใจ พระบิดาทรงทำให้ผู้ตายกลับคืนชีวิต และประทานชีวิตให้ฉันใด พระบุตรก็ประทานชีวิตให้แก่ผู้ที่พอพระทัยฉันนั้น เพราะพระบิดาไม่ทรงพิพากษาผู้ใด แต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งหมดให้พระบุตร เพื่อทุกคนจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระบุตร ดังที่เขาดำเนินถวายพระเกียรติแด่พระบิดา ผู้ที่ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบุตร ก็ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงส่งพระบุตรมา เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่ฟังวาจาของเรา และมีความเชื่อในพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา ก็ย่อมมีชีวิตนิรันดร์ และไม่ต้องถูกพิพากษา แต่เขาได้ผ่านจากความตายเข้าสู่ชีวิตแล้ว

เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เวลานั้นกำลังจะมาถึง และขณะนี้กำลังเริ่มแล้ว เมื่อผู้ตายจะได้ยินพระสุรเสียงของพระบุตรพระเจ้า และผู้ที่ได้ยินแล้วจะมีชีวิต เพราะพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์ฉันใด พระองค์ก็ประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองฉันนั้น... เพราะเรามีได้แสวงหาที่จะทำตามใจของเรา แต่ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา



การบังเกิดมาของพระเยซูเจ้านำพระเจ้าลงมาใกล้ชิดกับมนุษย์ ส่วนการสิ้นพระชนม์ของพระองค์นำมนุษย์ขึ้นไปใกล้ชิดกับพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเป็นเจ้าในพันธสัญญาเดิม เป็นผู้ส่งสงทรงอำนาจ นำเกรงขาม ใครจะละเมิดหรือแตะต้องมิได้ ในพันธสัญญาใหม่ พระองค์มาเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระทัยดี เยี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา การที่ละถวายเกียรติแด่พระบิดานั้น ทำได้โดยการดำเนินชีวิตตามพระวาจา การปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ และอดทนในความยากลำบากด้วยใจยินดี